

### บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามภูมิภาค, คาดแกว่งตัวรอบแคบหลังแรงเก็งกำไรลดลง

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่ดิลเลอร์ คาดว่าเงินบาทจะแกว่งตัวในกรอบไม่กว้างนัก เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายปี ทำให้แรงซื้อขายเก็งกำไร ลดลงไป

\*ยูโรเผชิญกับแรงกดดันในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากร่วงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่ยูโรโซนมีความเห็นขัดแย้งกัน เกี่ยวกับวิถีจัดการกับวิกฤตหนี้ของภูมิภาค

\*ความล้มเหลวของยูโรโซน ในการหาวิธีแก้ไขร่วมกัน ทำให้หนักลงทุนขายยูโร ส่งผลให้ยูโรร่วงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.3415 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

\*กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เรียกร้องให้รวมคลังในยูโรโซน เพิ่มขนาดกลไกช่วยเหลือ 7.5 แสนล้านยูโร สำหรับประเทศสมาชิก แต่ทางเยอรมนีปฏิเสธข้อเรียกร้อง ที่ให้เพิ่มเครือข่ายความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น หรือการซื้อพันธบัตรยูโรร่วมกัน

\*แนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบมากขึ้น ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงหนุน และดัชนีรอยเตอร์-เจฟฟรีย์ ซีอาร์บี ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดราคาสัญญาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ 19 ประเภท พุ่งขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน มาที่ระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์เมื่อวานนี้

\*ธนาคารกลางออสเตรเลีย จะประชุมกำหนดนโยบายประจำเดือน ในวันที่ และคาดว่าที่ประชุมจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.75% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

\*09.17 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 29.99/04 จาก 30.04/08 เมื่อวันศุกร์  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.990/30.015 จาก 30.03/08 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 82.41/46 จาก 82.65 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3311/17 จาก 1.3304 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน  
"แรงเก็งกำไรช่วงนี้คงไม่มีแล้ว คงเป็น real flow ที่ซื้อขายกัน

ไปมา อาจมี year-end demand จาก importer บ้าง แต่ดูแล้วยัง bias ไปทางลง(บาทแข็งค่า) เพราะ net export น่าจะมากกว่า" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ แข็งค่าเล็กน้อย ตามทิศทางของเงินในภูมิภาค อย่าง เยนญี่ปุ่น ที่แข็งค่าเช่นกัน แต่ภาพรวมในวันนี้ ยังน่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบ เพราะเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายปี ทำให้แรงซื้อขายเก็งกำไรในตลาด ค่อย ๆ ลดลงไป

โดยดิลเลอร์ มองว่า เงินบาทวันนี้ จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 29.95 ถึง 30.05

Source: Bisnews

---

**\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร  
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

---

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้